

Số: 22 /KH-LĐLĐ

Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2016

## KẾ HOẠCH

### **Tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” năm 2016 và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016) tiến tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2016)**

Năm 2016 là năm có những sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với tổ chức Công đoàn, đây là năm tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (2013-2018); đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 16/3/2016 của TĐ Lao động Việt Nam về kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016) và Tháng công nhân năm 2016; căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5) tiến tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

1. Nâng cao nhận thức, niềm tự hào của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 87 năm hình thành và phát triển trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; thiết thực chào mừng 130 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2016), 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016), 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

2. Gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bằng việc phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều công trình sản phẩm, đề tài khoa học, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh.

3. Tăng cường hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo người lao động của tổ chức Công đoàn; sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các ngành, các cấp, các tổ chức và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân, CNVCLĐ trong tình hình mới, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ.

4. Các hoạt động phải có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điểm mạnh, lợi thế của từng ngành, từng địa phương, tránh tình trạng dàn trải, rập khuôn; phải tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, tạo sự lan tỏa thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng xã hội đối với tổ chức Công đoàn.

## **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.**

Đây là năm thứ 5 tổ chức “Tháng công nhân” theo thông báo kết luận số 77-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI). Qua 5 năm triển khai thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả của “Tháng công nhân” đã để lại những hình ảnh tốt đẹp, sâu sắc trong đoàn viên và người lao động đối với tổ chức Công đoàn; cũng như niềm tin tưởng của CNVCLĐ trước sự quan tâm, thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền về việc làm, đời sống, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từ thực tế và những kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian qua, các cấp Công đoàn luôn nghiên cứu, đổi mới để hoạt động “Tháng công nhân” ngày càng nâng cao ý nghĩa và có những hiệu quả tích cực hơn ở từng đơn vị, ngành, địa phương.

**Chủ đề Tháng công nhân năm 2016 “Công đoàn đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động”.**

**1. Thực hiện có chiều sâu và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ.**

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp và tổ chức Công đoàn Việt Nam; mục đích, ý nghĩa các hoạt động “Tháng công nhân”. Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 16-CT/TU của Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đề nghị Khởi mới” và Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp trong năm 2016 ở từng đơn vị, ngành, địa phương bằng những nội dung, công việc cụ thể, nêu rõ thời điểm triển khai, thời gian hoàn thành.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật công đoàn năm 2012, Hiến pháp năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, các Nghị định của Chính phủ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, gắn với việc tổ chức tuyên truyền các văn bản luật, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công dân trong công tác bầu cử để cuộc bầu cử lần này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng và định hướng dư luận trong đoàn viên, CNVCLĐ trước tình hình phức tạp của thế giới, khu vực và Biển Đông. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là việc thực hiện chuyên trang, chuyên mục, bản tin trên báo, đài, hệ thống truyền thanh nội bộ. Phản ánh thường xuyên và kịp thời hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, gương người tốt việc tốt, mô hình điển hình mới của các đơn vị cơ sở, tập trung cao điểm vào thời gian kỷ niệm các ngày lễ lớn, tháng công nhân - 5/2016, kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động

(1/5), kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (22/5)... Các cấp Công đoàn có kế hoạch cụ thể để thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng “Tháng công nhân”, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... Triển khai thực hiện tốt Công văn số 199-CV/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Tổ chức hội thao CNVCLĐ lần thứ IX năm 2016 cấp trên cơ sở và cấp tỉnh (*có kế hoạch riêng*).

## **2. Tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng công nhân - tháng 5/2016” tiến tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2016).**

Tiếp tục thực hiện phương châm: “Các hoạt động tập trung hướng mạnh về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động” mà chủ yếu vẫn là công tác chăm lo việc làm, đời sống; an sinh xã hội; tổ chức phong trào vui chơi, giải trí; xây dựng quan hệ lao động, thực hiện quy chế dân chủ; phát triển đoàn viên... Trước hết, từng đơn vị, ngành, địa phương đánh giá thật sát những mặt được, mặt chưa được còn hạn chế trong hoạt động “Tháng công nhân” những năm qua, để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế cho việc tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” và kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm 2016 thật ý nghĩa và hiệu quả với nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú. Trên cơ sở xác định vai trò, thế mạnh của ngành, địa phương tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong “Tháng công nhân” năm 2016 nhằm khai thác, phát huy triệt để thế mạnh đó, gồm các chương trình sau:

a. Chương trình chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp (*Ban CSPL phụ trách; CĐ các KCN, LĐLĐ huyện Châu Thành, LĐLĐ thành phố Bến Tre chủ trì thực hiện*).

b. Chương trình chăm lo sức khỏe của người lao động ở vùng nông thôn sâu, vùng xa (*Ban CSPL phụ trách; CĐ ngành Y tế chủ trì thực hiện*).

c. Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm (*Ban Tuyên giáo phụ trách; CĐ ngành Nông nghiệp - PTNT chủ trì thực hiện*).

d. Chương trình đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (*Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công phụ trách; LĐLĐ huyện Ba Tri, Mỏ Càyl Bắc chủ trì thực hiện*).

đ. Chương trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (*Ban CSPL và Văn phòng tư vấn pháp luật phụ trách; CĐ các KCN, LĐLĐ thành phố Bến Tre chủ trì thực hiện*).

e. Chương trình tìm hiểu về bảo vệ môi trường và phòng, chống tác hại của biến đổi khí hậu (*Ban CSPL phụ trách; Công đoàn Viên chức liên kết với CĐ Giáo dục chủ trì thực hiện*).

f. Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong doanh nghiệp (*Ban Tổ chức phụ trách; CĐ các KCN, LĐLĐ thành phố Bến Tre, Bình Đại, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang*).

g. Chương trình chăm lo đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá (*Ban CSPL và Ban Tổ chức phụ trách; LĐLĐ huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú chủ trì thực hiện*).

### **3. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ.**

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tập trung mọi nguồn lực tổ chức cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp Công đoàn tiến hành đăng ký thực hiện, gắn biển công trình, phần việc có sự tham gia của Công đoàn nhằm lập tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng “Tháng công nhân” và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nhất là tập trung khởi động và thực hiện tốt các chương trình đã phân công cho ngành, địa phương chủ trì.

Các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa các tiêu chí “*Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam*” (do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành) để động viên CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả lao động, làm ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, tạo sự tin nhiệm của người tiêu dùng trong nước, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt ở thị trường nước ngoài; tổ chức lựa chọn các thành phẩm tiêu biểu để tham gia chương trình “*Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam*” cấp toàn quốc.

Tiếp tục thực hiện quy chế xét trao “Giải thưởng 28/7” cho các Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu và tổ chức tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu Luật BHYT, Luật BHXH trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).

### **4. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của LĐLĐ tỉnh cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.**

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ TLĐ về triển khai “năm phát triển đoàn viên” năm 2016.

- Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07b/NQ TLĐ về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

- Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07c/NQ TLĐ về chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

### **5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động và phát động “Tháng công nhân” năm 2016.**

#### **5.1. Liên đoàn Lao động tỉnh.**

Năm 2016, LĐLĐ tỉnh tổ chức trang trọng, quy mô Lễ mittinh kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016) và phát động “Tháng công nhân” ở tỉnh; thời gian thực hiện trước 30/4/2016 (*có kế hoạch và chương trình cụ thể riêng*).

